

CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-UBND ngày 22/3/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ)

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên coi trọng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.	Đề nghị Thường trực Huyện ủy giao Văn phòng Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng tham mưu thực hiện	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Thường xuyên	
2	Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	Lồng ghép các nội dung vào Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm
3	Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, xanh và bền vững trên cơ sở phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường; biến di sản thành tài sản; biến tiềm lực thành nguồn lực; vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, đi lên từ bàn tay, khối óc, không trông chờ, ỷ lại.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
4	Chú trọng đảm bảo sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
5	Tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của huyện; tập trung ưu tiên phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của huyện.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
6	Chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
7	<p>- Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, chuyên đổi số, sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh, sản phẩm có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là những nông sản có thể mạnh của địa phương (lúa chất lượng cao, cao su, mắc ca, quế, dược liệu, ...)</p> <p>- Triển khai hiệu quả Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" - OCOP. Thu hút đầu tư các nhà máy chế biến gắn với xây dựng vùng nguyên liệu; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước.</p>	Phòng Nông nghiệp và PTNT	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
8	<p>- Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp theo hướng giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác, tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến nông sản, sản xuất vật liệu, phát triển ngành điện năng, khai thác, chế biến khoáng sản theo hướng xanh, bền vững.</p> <p>- Phát triển ngành dịch vụ theo hướng đột phá. Tập trung phát triển thương mại điện tử, kinh tế biên mậu.</p>	Phòng kinh tế và Hạ tầng	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	Lồng ghép các nội dung vào Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm
9	Tiếp tục tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo gắn với truyền thống văn hóa, bản sắc, nét đẹp của thiên nhiên, con người (du lịch sinh thái, trải nghiệm, chữa bệnh, kết hợp nông nghiệp...). Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; tăng cường liên kết du lịch với các trung tâm du lịch và các khu vực lân cận.	Phòng Văn hóa và Thông tin	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
10	Huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách và các hình thức xã hội hóa. Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không manh mún, giàn trải, chia cắt; tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng trọng tâm, trọng điểm.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	<p>- Phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư và các thành phần kinh tế tham gia.</p> <p>- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; triển khai thực hiện các chương trình MTQG</p>

TT	Nội dung	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú	
11	Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc và con người Phong Thổ.	Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	Lồng ghép các nội dung vào Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm	
12	Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch; tập trung quy hoạch và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản; quy hoạch, khai thác tiềm năng du lịch gắn với văn hóa bản sắc dân tộc, tạo động lực phát triển tạo động lực phát triển cho địa phương.	Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		
13	Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình kinh tế hay, giúp bà con thoát nghèo bền vững.	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		
14	Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là mô hình trường dân tộc nội trú.	Phòng Giáo dục & Đào tạo	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		
15	Nâng cao chất lượng y tế	Trung tâm Y tế	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		
16	Đẩy mạnh chuyển đổi số	Văn phòng HĐND - UBND	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		
17	Làm tốt công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là xóa các vùng lùm về sóng điện thoại.	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	Viễn thông; UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		Nghiên cứu, ban hành các gói cước, nội dung đặc thù để hỗ trợ, kích thích cho người dân tại các vùng khó khăn, vùng
18	Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.	Phòng Tài nguyên và Môi trường	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm		Tiếp tục tham mưu UBND huyện văn bản đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện

19	Bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng gắn với phát triển tín chỉ các bon rừng.	Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm, Ban QL rừng phòng hộ	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	Lồng ghép các nội dung vào Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm
20	Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Chú trọng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.	Phòng Tài chính - Kế hoạch	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	Lồng ghép các nội dung vào Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm
21	Chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, phòng chống tội phạm qua biên giới, các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo	Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Các đồn Biên Phòng; Công an huyện	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
22	Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cơ cấu lại để giảm số lượng cán bộ, công chức ở cấp huyện, cấp xã; tăng cường cán bộ, công chức cho cấp cơ sở.	Phòng Nội vụ	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
23	Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.	Phòng Nội vụ	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Theo Kế hoạch	
24	Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức nói không với tiêu cực, tham nhũng.	Thanh tra huyện	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn	Hàng năm	
25	Kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp phát triển, làm giàu chính đáng; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.	Các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn		Hàng năm	Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC hàng năm